



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายชลิต ดำรงศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
1	<p>สำนักชลประทานที่ 6</p> <p>โครงการชลประทานกาฬสินธุ์</p> <p>นายกิตติภูมิ อินทรบุตร</p>	<p>วิศวกรชลประทานชำนาญการ</p> <p>(ตำแหน่งเลขที่ 3312)</p>	<p>1.รายงานการศึกษาเบื้องต้น</p> <p>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง บ้านโนนค้อ</p> <p>ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>(พ.ศ.2551)</p> <p>2.รายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการ</p> <p>ฝายทดน้ำห้วยทราย บ้านหนองแคน</p> <p>หมู่ที่ 2 ตำบลคอนจาน อำเภอกอนจาน</p> <p>จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2551)</p>	<p>1.นายวิศักดิ์ แม้นทอง</p> <p>2.นายวรเวทย์ เดียงตระกูล</p> <p>1.นายวิศักดิ์ แม้นทอง</p> <p>2.นายวรเวทย์ เดียงตระกูล</p>	<p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ</p> <p>ให้คำแนะนำ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ</p> <p>รายการคำนวณและปริมาณงาน</p> <p>ตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ</p> <p>ให้คำแนะนำ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ</p> <p>รายการคำนวณและปริมาณงาน</p> <p>ตามหลักวิชาการ</p>	
			<p>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์</p> <p>สำหรับการพิจารณา โครงการเบื้องต้น</p>			<p>10/1/53</p> <p>10/1/53</p>